

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, dự kiến chương trình hoạt động năm 2020 như sau:

I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Ban Kinh tế - Xã hội hiện còn 4 thành viên gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và 2 ủy viên; 01 thành viên đã qua đời.

Để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Ban đã xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện. Ban đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai các hoạt động giám sát, thẩm tra... theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và chương trình công tác theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân phường.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Hoạt động giám sát

Sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, Ban Kinh tế - Xã hội triển khai 02 phiên giám sát:

- Giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động tại các khu phố trên địa bàn phường của Ủy ban nhân dân phường (Thực hiện trong Quý II năm 2019).

Kết quả giám sát: Việc sử dụng kinh phí hoạt động tại các khu phố trên địa bàn của Ủy ban nhân dân phường được Ủy ban nhân dân phường thực hiện nghiêm túc.

Qua hoạt động giám sát, Ban Kinh tế - xã hội đã đánh giá những mặt đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân phường, đồng thời kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân phường và các ban ngành khắc phục những tồn tại hạn chế, tổ chức thực hiện đúng quy định việc sử dụng kinh phí hoạt động tại các khu phố trên địa bàn phường, góp phần ổn định an ninh chính trị, tinh thần đoàn kết tại các khu phố trên địa bàn phường. Kết quả giám sát đã báo cáo cụ thể.

- Giám sát hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn phường của Ủy ban nhân dân phường.

Kết quả giám sát: công tác tuyên truyền về các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng còn chưa thật sự sâu rộng trong nhân dân.

Qua hoạt động giám sát, Ban Kinh tế - xã hội đã đánh giá những mặt đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân phường, đồng thời kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân phường sớm hoàn thiện Ban giám đốc Trung tâm, xây dựng Kế hoạch hoạt động, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác phối hợp với các đoàn thể trong việc tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ năng, phổ cập văn hóa...cho người dân trên địa bàn, thường xuyên rà soát, khảo sát nhu cầu học nghề, tập huấn kỹ năng của người dân trên địa bàn để có thể tổ chức các lớp học phù hợp.

2. Hoạt động thẩm tra

Thực hiện chức năng theo luật định và được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, trong năm 2019 Ban Kinh tế - Xã hội chủ động thu thập thông tin, nắm tình hình, tích cực nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra. Cụ thể:

Trong 6 tháng đầu năm: Thẩm tra 01 báo cáo, 01 tờ trình và 01 dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách phường Cầu Kho năm 2018 ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân phường; Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho về đăng ký danh mục đầu tư công năm 2020; nghị quyết về quyết toán ngân sách phường năm 2018.

Trong 6 tháng cuối năm: Thẩm tra 06 báo cáo và 01 dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo số 322/BC-UBND về Tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Báo cáo ước thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020, Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019, Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy TPHCM, Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kì họp thứ 12 và trước kì họp thứ 13 Hội đồng nhân dân phường của Ủy ban nhân dân phường; Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh năm 2019.

Mặc dù các báo cáo và dự thảo nghị quyết cần thẩm tra có thời gian gửi đến chậm và tài liệu kèm theo chưa đầy đủ nhưng với sự chủ động, tích cực, Ban Kinh tế - xã hội đã triển khai hoạt động thẩm tra theo đúng quy định về trình tự, thủ tục, đồng thời luôn quan tâm bảo đảm nâng cao chất lượng thẩm tra. Qua công tác thẩm tra, Ban đã có một số kiến nghị về cơ chế chính sách, sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân phường, việc thực hiện của các ngành, đơn vị có liên quan; đề nghị điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn kinh tế - xã hội của phường. Nhìn chung, các báo cáo

thẩm tra của Ban đều đạt chất lượng, đúng thời gian quy định, có tính phản biện; đồng thời cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho các đại biểu Hội đồng nhân dân phường thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân phường đưa ra quyết định phù hợp, đúng đắn trong lĩnh vực kinh tế- xã hội.

3. Thực hiện một số hoạt động khác

Ban đã duy trì tốt chế độ thông tin báo cáo và họp toàn Ban khi cần thiết để triển khai các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các thành viên của Ban tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định.

Lãnh đạo Ban tham gia phối hợp trong hoạt động kiểm tra giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường.

4. Đánh giá kết quả hoạt động

Hoạt động năm 2019, Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân phường đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động, tập trung vào các vấn đề được đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri quan tâm. Các báo cáo thẩm tra của Ban có chất lượng, có tính phản biện; các nhận định, đánh giá có tính toàn diện, sát đúng với tình hình thực tế trên địa bàn và quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, do đa số các thành viên của Ban hoạt động kiêm nhiệm nên một số thành viên tham gia chưa đầy đủ các hoạt động giám sát, thẩm tra. Các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của mỗi kỳ họp liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng với nhiều số liệu phức tạp đòi hỏi có sự đầu tư về thời gian nhưng các báo cáo và dự thảo nghị quyết thường gửi chậm nên một số nội dung chưa có điều kiện đi sâu chi tiết hoặc kiểm tra thực tế được.

III. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Trong năm 2020 chương trình hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Hoạt động giám sát

- Giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường; việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường tại các phiên họp thường kỳ và các nội dung khác do Thường trực Hội đồng nhân dân phường phân công.

- Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Tổ chức giám sát chuyên đề: Giám sát chất lượng hoạt động của cảnh sát khu vực và bảo vệ dân phố trên địa bàn phường.

Đối tượng, phạm vi giám sát: Công an phường và cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố 6 khu phố thuộc phường Cầu Kho.

Ngoài ra, Ban sẽ tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân phường và phối hợp giám sát với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường khi được phân công.

2. Hoạt động thẩm tra:

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân phường và các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân phường.

3. Các hoạt động khác

- Thường xuyên theo dõi nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên và môi trường; kết quả thực hiện kiến nghị trong các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của Ban.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên, thực hiện các hoạt động theo phân công của Thường trực; phối hợp chặt chẽ giữa hai Ban Hội đồng nhân dân phường và với các cơ quan chức năng trong phường.

- Tham gia các hội nghị có liên quan của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019; dự kiến chương trình công tác năm 2020, Ban Kinh tế - xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân phường.

Nơi nhận:

- TT. HĐND phường;
- UBND phường;
- BTT.UBMTTQVN phường;
- Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội;
- Lưu: Hồ sơ Ban KT-XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Lê Công Minh